

คำแถลงนโยบายของ นายปัญญากร สามทอง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ต่อที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และสมาชิกสภาตำบลโคกจาน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานและนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายปัญญากร สามทอง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานและนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

กระผม นายปัญญากร สามทอง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่อีกมาก ดังนั้นในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๖ ด้าน ได้แก่

- ๑.นโยบายเร่งด่วน
- ๒.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓.นโยบายด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
- ๔.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๕.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
- ๖.นโยบายด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

**โดยมีแนวทางการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้**

#### **๑.นโยบายเร่งด่วน**

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเปิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

#### **๒.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเชื่อมตำบล ถนนชนนาชนป่า รวมถึงระบบน้ำประปา ไฟฟ้าการเกษตรไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ตำบล และปรับภูมิทัศน์ภายในตำบล

#### **๓.นโยบายด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม**

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสาธารณสุข ส่งเสริมความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอ.ส.ม. และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ่างเก็บน้ำห้วยระเว

#### **๔.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโคกจาน ให้การ

สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี  
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ตลอดไป

#### ๕.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่โดยจัดการอบรม ศึกษาดูงาน เช่น  
กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ และกลุ่มอื่นๆ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ใน  
ตำบล เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสใน  
ชุมชน ส่งเสริมให้มีตลาดนัดชุมชนภายในตำบลและสนับสนุนการศึกษา

#### ๖.นโยบายด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เครื่องมือ  
เครื่องใช้เพียงพอ สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับศูนย์ อปพร. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความ  
จริง ที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ตั้งในทุกๆด้าน

กระผม นายปัญญากร สามทอง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่ง  
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ตามแนวนโยบายที่แถลงต่อต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึด  
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ให้เกิดการพัฒนาย่าง  
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

นายปัญญากร สามทอง  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

นายปัญญากร สามทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

